



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 70 แห่ง ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) โดยใช้ระบบการจัดสรรทุนวิจัยเป็นเครื่องมือผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและยกระดับขีดความสามารถของการผลิตผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนซึ่งเป็นกลไกหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการทำวิจัยพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและผู้รับผิดชอบที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	คณะ / หน่วยงาน	งบประมาณ
1	การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเอทานอลจากการหมักกากสับประรด	อาจารย์ทิพรัตน์ ดิชะปัญญา	เทคโนโลยีการเกษตร	220,000
2	กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน วงสะล้อ ซอ ซึง	ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	380,184
3	การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ : ฟ้อนสไบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดลำปาง	อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	300,000
4	วิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล	ผศ.นพนันท์ สุขสมบุรณ์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,850,000
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			2,750,184

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งจากรายงาน และการดำเนินงาน ณ พื้นที่ (Site Visit) ก่อนจะจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้น หากผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยมีข้อปัญหา อุปสรรคไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดย ทันที เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554



(นายวิรัช ไชยรักษ์)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง